

Hưu bổng là gì?

Hưu bổng là gì và thể thức thế nào?

Tiền hưu trí, hoặc nhiều người gọi là "hưu bổng", là kế hoạch tiết kiệm hưu trí. Ở Úc, nếu quý vị có thu nhập mỗi tháng từ 450 đô-la trở lên trước khi trừ thuế, chủ/hãng sở của quý vị có khi phải đóng một số tiền nhất định vào quỹ hưu bổng cho quý vị. Quy chế này được gọi là Bảo đảm Hưu bổng (Superannuation Guarantee). **Đây là tiền của quý vị** và được đóng vào quỹ hưu bổng để giúp quý vị để dành tiền cho lúc nghỉ hưu. Thông thường, quý vị không thể đụng tới số tiền này cho đến khi nghỉ hưu.

Cách đây mấy năm, Chính phủ Úc đã ra quy định buộc hưu bổng là điều bắt buộc cho hầu hết công nhân Úc.

Quý hưu bổng làm gì với số tiền của quý vị?

Quý hưu bổng nhận những khoản đóng góp của các chủ/hãng sở tương tự như chủ/hãng sở của quý vị và đầu tư số tiền đó vào những thứ như tiền mặt, cổ phần và bất động sản cho quý vị nhằm mục đích là sau một thời gian những khoản tiền chủ/hãng sở của quý vị đóng góp đều đặn cho quý vị sẽ trở thành một món tiền lớn để quý vị sử dụng trong lúc nghỉ hưu. Có một số trường hợp trị giá khoản đầu tư của quý vị sẽ giảm sút vì những sự việc xảy ra ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của Tín thác viên (Trustee) (như đã xảy ra trên toàn thế giới vào năm 2008), tuy nhiên mục đích của chúng tôi là làm cho số tiền tiết kiệm hưu trí của quý vị tăng thêm về lâu dài.

Những khoản đóng góp hưu bổng của quý vị hiện được trả vào AMIST Super vì quý vị hoặc chủ/hãng sở của quý vị đã chọn AMIST Super. Cũng nên biết AMIST Super là quỹ hưu bổng ngành thịt lớn nhất ở Úc.



Sử dụng sức mạnh của lãi kép để làm cho số tiền hưu bổng của quý vị ngày càng nhiều hơn.

Một trong những quyết định khôn ngoan nhất mà quý vị có thể đưa ra là bắt đầu đầu tư sớm vào hưu bổng thay vì trì hoãn. Tại sao? Để quý vị có thể tận dụng ưu thế của lợi nhuận kép.

Lợi nhuận kép là lợi nhuận trả trên lợi nhuận. Nói cách khác là lợi nhuận không chỉ tính trên số tiền quý vị thực sự bỏ vào tài khoản hưu bổng mà dần dà cũng tính trên lợi nhuận do số tiền quý vị bỏ vào tài khoản hưu bổng sinh lợi.

Và quý vị đầu tư càng lâu, hình thức lợi nhuận kép sẽ đem lại tiền lời cho quý vị càng nhiều hơn, do đó, bắt đầu càng sớm sẽ thực sự càng có lợi.

Quý vị có thể chủ động đối với hưu bổng của mình.

Quý vị có thể chủ động đối với hưu bổng của mình ngay từ đầu và giúp số tiền hưu bổng của mình tăng dần. Quý vị có thể đóng góp thêm vào quỹ hưu bổng bằng nhiều cách khác nhau và khi làm như vậy quý vị có thể được hưởng nhiều lợi ích khác nhau.

Gom hưu bổng vào một mối

1 Gom tất cả hưu bổng vào một tài khoản

Nếu có một vài tài khoản hưu bổng, nhiều khi quý vị phí tiền vì phải trả lệ phí và phí tổn cho mỗi tài khoản hưu bổng. Hãy chấm dứt phí phạm tiền bạc bằng cách nghiên cứu xem liệu gom tất cả hưu bổng vào AMIST Super sẽ có lợi cho mình.

2 Bỏ thêm tiền vào hưu bổng

Khi bỏ thêm tiền vào hưu bổng (ngoài những khoản đóng góp bình thường của chủ/hãng sở) quý vị có thể thực sự giúp cho hưu bổng của mình tăng nhanh. Quý vị có thể đóng góp thêm theo một vài cách thức dưới đây:

- Tự động chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng (trừ tiền thẳng)
- Trừ tiền lương
- BPAY
- Chi phiếu hay lệnh phiếu

Hơn nữa có khi quý vị cũng hội đủ điều kiện được hưởng Khoản Chính phủ Cùng Đóng góp (Government Co-contribution). Đây là trường hợp Chính phủ Liên bang hiện nay sẽ đóng góp bằng với số tiền quý vị bỏ vào quỹ hưu bổng sau khi trừ thuế tới mức tối đa 500 đô-la. (Muôn biết thêm thông tin, quý vị hãy tải tờ thông tin từ trang mạng của chúng tôi về máy vi tính hoặc gọi điện cho chúng tôi).

3 Nhờ người làm cố vấn

Muốn tìm hiểu về cách thức làm cho hưu bổng sinh lợi, quý vị hãy gọi cho **Money Coach** qua số **1800 808 614** để thảo luận. Dịch vụ này dành cho hội viên và họ có thể giúp chỉ dẫn quý vị tận dụng tư cách hội viên AMIST Super của mình.

4 Báo cho chúng tôi biết TFN của quý vị

Quý vị phải chắc chắn rằng chúng tôi đã ghi TFN của quý vị trong hồ sơ.

* "Lương bổng" có nghĩa là Thu nhập Giờ Bình thường như được định nghĩa trong Đạo luật Bảo đảm Hưu bổng (Hành chính) (Superannuation Guarantee (Administration) Act) 1992.

Đường dây Thường trực AMIST Super

1800 808 614

www.amist.com.au
service@amist.com.au

Locked Bag 5390
Parramatta NSW 2124

AMISTSUPER 
AUSTRALIAN MEAT INDUSTRY SUPERANNUATION TRUST